

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจด้านเศรษฐกิจ	
๑. ให้ดำเนินการจัดประชุมหารือในระดับผู้บริหารระดับประเทศ เพื่อเจรจาจัดทำความตกลงการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐอินเดีย และ ประเทศไทย-สาธารณรัฐเกาหลี	กระทรวงพาณิชย์
๒. ให้ศึกษาเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/การก่อสร้าง/การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความครบถ้วน รองรับการขยายตัวของเมืองในชนบท โดยเฉพาะระบบคมนาคม อาทิ โครงการขนส่งมวลชนระบบราง (รถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง/รถไฟรางคู่) โดยให้มีการจำแนกโครงการ ออกเป็น ๑) โครงการที่ภาครัฐเป็นเจ้าของโครงการ หรือดำเนินการเองทั้งหมด และ ๒) โครงการที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งการให้ภาคเอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ	กระทรวงคมนาคม
๓. ให้ดำเนินการส่งเสริมตลาดชุมชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนภายในชุมชนได้มากที่สุด เมื่อมีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า จะช่วยในการขายสินค้าท้องถิ่นได้มากขึ้น และจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการขยายฐานการผลิต ทั้งนี้ หากมีปริมาณสินค้าเกินความต้องการภายในชุมชนแล้ว ก็อาจพิจารณาซื้อขายสินค้าระหว่างชุมชนอื่น	กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์/กระทรวง พาณิชย์
ภารกิจด้านการต่างประเทศ	
๑. ให้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	กระทรวงการ ต่างประเทศ
ภารกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	
๑. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินหน่วยงานและผู้บริหารแบบใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ กำหนดให้การประเมินจากประสิทธิภาพการทำงานตามอำนาจหน้าที่ ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก (Functional Based) การประเมินจากประสิทธิภาพในการทำงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และการมอบหมายตามภารกิจพิเศษ (Agenda Based) และการประเมินจากประสิทธิภาพการบูรณาการทำงานและงบประมาณ เป็นคะแนนบวกเพิ่มสำหรับผลการประเมินตามแนวทางการประเมินแบบใหม่	สำนักงาน ก.พ.ร./ สำนักงาน ก.พ./สำนัก งบประมาณ/ สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ / กระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้ศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้าง/ระบบราชการ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน และการปรับปรุงระบบราชการให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้น	ทุกส่วนราชการ
๓. ให้ดำเนินแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการ โดยส่วนราชการทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ/ขับเคลื่อนภารกิจ ตามแนวทาง/นโยบายที่รัฐบาลกำหนด และทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอ/แนวทางการดำเนินการเสนอรัฐบาลพิจารณาในอีกทางหนึ่งด้วย	ทุกส่วนราชการ
ภารกิจด้านความมั่นคง	
๑. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและประเทศไทยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น อาทิ การออกกฎหมายหรือระเบียบเพื่อระงับการให้บริการหรือสั่งปิดสถานบริการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการใช้บริการ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ กระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. ให้ดำเนินมาตรการ/แนวทางการดูแล รักษาความปลอดภัยของประชาชน และป้องกันการก่ออาชญากรรม อาทิ ๒.๑ ศึกษาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินยุทธศาสตร์ป้องกันภัยก่อการร้ายอย่างเข้มงวด อาทิ การไม่ยอมให้ผู้ก่อการร้ายมีช่องทางดำเนินการก่อการร้าย ๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ชุมชน/สังคม มีความเข้มแข็งในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ๒.๔ ให้ฝ่ายความมั่นคง จัดทำแผนการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ อาทิ รถถัง เรือดำน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และรักษาอำนาจการต่อรอง/สิทธิประโยชน์ของประเทศ นอกจากนี้ ให้มีการศึกษาแนวทางการผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศ โดยอาจเริ่มจากการผลิตชิ้นส่วนก่อน และพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถผลิตเองได้ทั้งหมด โดยเฉพาะรถไฟ	กระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ กระทรวงกลาโหม
๓. ให้ศึกษาเพื่อจัดทำแผน/แนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และการยอมรับจากประชาชน ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อดูแล ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การขุดน้ำบาดาล การขุดลอกร่องน้ำ การกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ การให้ความรู้ทางการเกษตรเพื่อเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กระทรวงกลาโหม/ กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจด้านสังคม	
<p>๑. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของประเทศ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา โดยพิจารณาจากสรีระร่างกายและสมรรถภาพทางร่างกายเป็นสำคัญ อาทิ มีรูปร่างสูงใหญ่ หลังจากนั้นจึงนำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ทั้งนี้ ในการเข้าแข่งขันรายการกีฬาต่างๆ ให้กำหนดเป้าหมายการแข่งขันที่ตำแหน่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันหรือได้รับเหรียญทอง</p>	<p>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p>
<p>๒. ให้ศึกษาแนวทางการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาประเทศต่อไป อาทิ</p> <p>๒.๑ การคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในสาขาต่าง ๆ จากทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการส่งเสริมศักยภาพ</p> <p>๒.๒ การสร้างห้องกีฬาในโรงเรียนผ่านกลไกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างทางเลือกในการศึกษา และสนับสนุนให้เยาวชนมีอนาคตที่ดี โดยให้ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการนำคะแนนทักษะด้านกีฬามาใช้แทนคะแนนการสอบวิชาหลักได้ ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการที่จังหวัดในภาคใต้เป็นลำดับแรก ก่อนขยายการดำเนินการไปยังภาคอื่นๆ ต่อไป</p> <p>๒.๓ การจัดรูปแบบ/กิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ภายใต้นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ อาทิ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - การสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต อาทิ ความรู้ด้านสุขภาพ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม - การสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม อาทิ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานราชการ 	<p>กระทรวงศึกษาธิการ/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>
<p>๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อม ฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส นอกจากนี้ ให้เผยแพร่คำแนะนำ/มาตรการในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะสำหรับประชาชน อาทิ การเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก การเก็บภาชนะไม่ให้มีน้ำขัง ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย โดยปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมถึง งดรับบริจาคเลือดจากประชาชนในรูปแบบประชารัฐ ให้โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงงาน โรงเรียน และวัด ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว</p>	<p>กระทรวงสาธารณสุข/ กรุงเทพมหานคร</p>

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ และกำหนดมาตรฐาน/เกณฑ์/แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค ให้มีแนวปฏิบัติ/มาตรฐานเดียวกัน	กระทรวงสาธารณสุข
๕. ให้ดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนชายขอบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านการเกษตร ด้านสังคม และด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ	กระทรวงศึกษาธิการ
๖. ให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อการสร้างสังคม สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดการจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม และผู้อยู่อาศัยใหม่ โดยเน้นการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีความพร้อมในการย้าย/ให้ความร่วมมือ/ประสงค์จะเช่าพักอาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่ก่อน - ให้ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรการ ให้ข้าราชการสามารถมีสิทธิในการซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยดังกล่าวได้ - ให้ดำเนินการชี้แจง สร้างความรับรู้ และเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความเสี่ยงที่อาคารเดิมจะพังทลาย 	กรุงเทพมหานคร/ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
๗. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม ความเข้าใจ และประโยชน์ของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) รวมถึงใช้เป็นพื้นที่สำหรับการชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานต่าง ๆ ด้วย	กรุงเทพมหานคร/ กระทรวงมหาดไทย
การบริหารแผนงานและงบประมาณ	
๑. ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบบูรณาการและเชื่อมโยงกันทุกมิติ ทั้งในส่วนของมิติตุทธศาสตร์ (Agenda base) มิติส่วนราชการ (Function base) และมิติพื้นที่ (Area base) เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ยึดแนวทางการจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความ 	ทุกส่วนราชการ

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
<p>มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล</p> <p>๑.๒ ให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ โดยให้ความสำคัญกับแผนงาน ยุทธศาสตร์สูงกว่าแผนงานพื้นฐาน พร้อมทั้งพิจารณาถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน</p> <p>๑.๓ ให้ทบทวนภารกิจ/แผนงาน/โครงการ เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการ ดำเนินการภารกิจที่มีความสำคัญในลำดับต่ำ หมดความจำเป็น หรือไม่มีความคุ้มค่า โดยให้นำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการภารกิจที่มีความสำคัญสูงและประชาชน ได้รับประโยชน์โดยตรงแทน</p>	
<p>๒. ให้พิจารณาทบทวนภารกิจ/แผนงาน/โครงการ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง คุ้มค่า ตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้ทบทวนภารกิจ/แผนงาน/โครงการสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส่งคืนงบประมาณโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า โครงการดังกล่าวยังคงมีความจำเป็น หรือมีข้อติดขัดใน การดำเนินการ ให้ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>๒.๒ ให้พิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการใหม่ โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญ ของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ แบ่งออกเป็น ภารกิจที่สามารถดำเนินการได้ทันที ภารกิจระยะกลาง (ดำเนินการภายในปีงบประมาณ/ข้ามปีงบประมาณ) และภารกิจ ระยะยาว (จัดทำรายละเอียดสำหรับการบรรจุในข้อเสนอการปฏิรูป) ทั้งนี้ การจัดทำ แผนงาน/โครงการ ต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)</p> <p>๒.๓ ให้บูรณาการแผนงาน/โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน สอดคล้องตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มภารกิจ อาทิ การส่งเสริมการลงทุน การค้า ระหว่างประเทศ ด้านการเกษตร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของ การใช้จ่ายงบประมาณ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งเสริม ประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๒.๔ ให้กำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน/ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ โดยเชื่อมโยง กันตั้งแต่ระดับภูมิภาคถึงระดับหมู่บ้าน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย</p>	ทุกส่วนราชการ

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
<p>๓. ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุน/อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และอยู่ในระเบียบวินัยการเงินและการคลัง ทั้งนี้ หากมีประเด็นการทุจริต หรือมีความไม่โปร่งใส ให้ส่งเรื่องต่อ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องใช้กำลังพลเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเอกสาร อาทิ การบันทึกข้อมูล ให้สำนักงานประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลเพิ่มเติมดังกล่าว</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๔. ให้ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง หรือเป็นภาระงบประมาณ</p>	สำนักงานประมาณ
ภารกิจอื่นๆ	
<p>๑. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความถูกต้อง รวมถึงการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้นความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของตำรวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน นอกจากนี้ ให้พัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับประชาชนด้วย</p>	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
<p>๒. ให้นำ/ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน/พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อาทิ</p> <p>๒.๑ จัดทำแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวสำหรับอำนวยความสะดวกให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ (Digital Tourism) เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ การจองห้องพัก การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยให้ดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน</p> <p>๒.๒ จัดทำศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) โดยให้ครอบคลุมข้อมูล/ผลงานทั้งหมดในทีเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานข้อมูล/บูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการ รวมถึง ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้น/ค้นหาข้อมูล หรือติดต่อหน่วยงานราชการได้</p>	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
<p>๓. ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชนผ่านช่องทาง GovChannel : ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนประกอบด้วย ๓ ช่องทาง ดังนี้ ๑) ผ่านคอมพิวเตอร์ ทางเว็บไซต์</p>	ทุกส่วนราชการ

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
<p>https://www.govchannel.go.th ๒) ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยติดตั้งแอปพลิเคชัน GAC (ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ) ซึ่งรวบรวมแอปพลิเคชันของภาครัฐไว้มากกว่า ๑๕๐ แอปพลิเคชัน โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GAC ได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบ iOS ได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/gac/id880002354?l=th - ระบบ Android ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.appstore&hl=th - ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ ตู้ Government Kiosk <p>และรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/7LLndArZ60 นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “คู่มือประชาชน” เพื่อใช้ในการค้นหาคู่มือบริการประชาชนได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบ iOS ที่ https://itunesapple.com/th/app/khumux-prachachn/id1011695147?l=th&mt=8 - ระบบ Android ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.ad.opdcapp <p>ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลผลงานในลักษณะภาพหรือกราฟฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) และส่งให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป</p>	
<p>๔. ให้สำนักงาน ก.พ. ปรับรูปแบบการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยการจัดลำดับวาระการประชุมเป็น ดังนี้</p> <p>๔.๑ วาระที่ ๑ ให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนำเสนอผลงาน ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี</p> <p>๔.๒ วาระที่ ๒ นายกรัฐมนตรีสั่งการในการประชุม</p> <p>๔.๓ วาระที่ ๓ ให้กระทรวงอื่นรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/แผนงาน/โครงการ โดยจัดเป็นกลุ่มประเด็นตามภารกิจ/การบูรณาการ อาทิ ๑) ด้านการศึกษา/สังคม/การสาธารณสุข ๒) ด้านการท่องเที่ยว/อุตสาหกรรม/เศรษฐกิจ ๓) ด้านความมั่นคง ๔) การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาเรื่องข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยทางการบิน (Significant Safety Concerns : SSC) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ทั้งนี้ ให้นำเสนอเฉพาะประเด็น/ปัญหา/ความก้าวหน้า โดยไม่จำเป็นต้องสรุปรายละเอียดก่อน</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๕. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูลจำนวนผู้ที่จบการศึกษาในระดับดุขวุฒิบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงผู้ที่อยู่ในระหว่างศึกษา และสำเร็จ</p>	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ กระทรวงศึกษาธิการ/

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
<p>การศึกษาแล้วแต่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสาน ติดตามให้กลับมาทำงานในประเทศ และเป็นคลังสมอง (brain bank) ของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ให้ศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไขข้อผูกพันในการรับทุนของรัฐบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับทุนรัฐบาลชดใช้ทุนด้วยเงินแทนการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน โดยเฉพาะสาขาแพทย์ ควรกำหนดให้ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จนครบระยะเวลาชดใช้ทุน</p>	<p>สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย/ กระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>๖. ให้ดำเนินการศึกษาแนวทาง/กำหนดมาตรการแก้ไขระบบทุนรัฐบาลในภาพรวม อาทิ ให้มีการจัดทำฐานข้อมูลกลางนักเรียนทุนรัฐบาล การกำหนดเงื่อนไขข้อผูกพันในการรับทุนของรัฐบาล โดยจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิด ให้มีทุนของรัฐบาลเพื่อศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ศึกษาแนวทางในการเชิญชวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้ว ให้กลับมาทำงานในประเทศ</p>	<p>สำนักงาน ก.พ./ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/ สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ</p>
<p>๗. ให้ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของกลางที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ ซึ่งไม่มีผู้ต้องหาได้ อาทิ การส่งมอบเตาเผาซากสัตว์ รางข้าง คินให้แก่ประเทศต้นทาง การใช้ไม้ท่อนในการสร้างหอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่ รongรับการประชุมในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดงานพิธีสำคัญ และงานรัฐพิธี</p>	<p>กระทรวงยุติธรรม/ กระทรวงการคลัง/ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม/ กระทรวงวัฒนธรรม</p>
<p>๘. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงาน/ข้อมูลข่าวสาร/ความก้าวหน้า การดำเนินการ ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง โดยมีแนวทาง อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อินเทอร์เน็ต/แอปพลิเคชัน) - จัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกันในลักษณะกลุ่มภารกิจ/การบูรณาการ - จัดทำเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ผลงาน (leaflet) - จัดเวทีปฏิสัมพันธ์/เวทีประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ผ่านช่องทางเครือข่ายต่างๆ อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย 	<p>ทุกส่วนราชการ</p>
<p>๙. ให้ศึกษาเพื่อจัดทำแผนงาน/ยุทธศาสตร์/แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ ๔ ซึ่งเป็นการผสมผสาน</p>	<p>กระทรวงแรงงาน/ กระทรวงศึกษาธิการ/</p>

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(convergence) องค์กรความรู้ ๔ ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านชีวภาพ ด้านนาโนเทคโนโลยี และด้านฟิสิกส์ และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ ๓ เป็นอย่างมาก โดยผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีทั้งทางบวกและทางลบ อาทิ การพัฒนาหุ่นยนต์ (Robot) ให้มีความสามารถในการทำงานแทนมนุษย์ การพัฒนารถที่ไม่มีคนขับ (ผลกระทบทางบวก) อัตราการว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น (ผลกระทบทางลบ)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงคมนาคม/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงแรงงาน/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๑. ให้เร่งดำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริม/ใช้ประโยชน์จากผลิตผลทางการเกษตรในประเทศ อาทิ ยางพารา เพื่อการผลิตสินค้า/เครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการซื้อสินค้า/วัตถุดิบจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศดังกล่าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สำนักงบประมาณ

สำนักงาน ก.พ.

๑๕ ก.พ. ๕๙